

Số: /TB-TTr

Kon Tum, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra

Qua theo dõi việc thực hiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei và các đơn vị trực thuộc huyện đối với Kết luận số 11/KL-TTr ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra tỉnh thông báo kết quả thực hiện như sau:

- + Số kiến nghị phải thực hiện : 17 kiến nghị
- + Số kiến nghị đã thực hiện xong : 05 kiến nghị
- + Số kiến nghị còn phải thực hiện : 11 kiến nghị

(Chi tiết thực hiện tại Bảng tổng hợp kèm theo).

Căn cứ Khoản 4 Điều 22, Điều 23 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ, Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện hoàn thành các nội dung kiến nghị biện pháp xử lý theo Kết luận số 11/KL-TTr ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao để Kết luận số 11/KL-TTr ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh được thực hiện hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra tỉnh (*kèm theo tài liệu chứng minh*) trong tháng 01 năm 2023 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thanh tra tỉnh thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk GLei biết, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Đăk GLei (t/hiện);
- Chánh Thanh tra tỉnh;
- Phó Chánh Thanh tra (p/trách);
- Phòng Thanh tra 1, Văn phòng (biết);
- Trang TTĐT;
- Lưu VT, Phòng NV3; HS.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Lê Văn Trâm

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA
(Kết luận số 11/KL-TTr ngày 07/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, Kết luận thanh tra
thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei và các đơn vị trực thuộc huyện)
(Kèm theo Thông báo số .../TB-TTr ngày tháng năm 2023 của Thanh tra tỉnh)

Số KN	KẾT LUẬN, BIỆN PHÁP XỬ LÝ	Đã thực hiện xong	Thực hiện chưa xong	Kết quả thực hiện	Ghi chú
	Chủ tịch UBND huyện:				
1	Chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các đơn vị trực thuộc, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại để hoàn thành tốt trong công tác quản lý nhà nước về sử dụng nguồn kinh phí được giao; việc quản lý, sử dụng tài sản công; về đầu tư xây dựng cơ bản; về công tác trật tự xây dựng và quy hoạch	X			
2	Chỉ đạo cho các chủ đầu tư, các Phòng ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án, công trình hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.	X			
3	Chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án thuộc chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện việc thu thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 309/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ ...	X			Đang chỉ đạo Phòng TC-KH tham mưu UBND huyện cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai thực hiện
4	Trong thời gian tới chỉ đạo cho các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý dự án ngoài việc lựa chọn các đơn vị tư vấn đầu tư điều kiện thực hiện các gói thầu tư vấn theo quy định, cần lựa chọn các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và trách nhiệm để giúp chủ đầu tư quản lý dự án tốt hơn.	X			
5	Chỉ đạo Phòng TC-KH huyện tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng phần mềm kế toán Misa và phần mềm quản lý tài sản công đã trang bị cho các đơn vị dự toán. Đồng thời, thực hiện xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm cho các đơn vị dự toán cùng cấp và ngân sách cấp xã theo quy định.	X			
6	Giao nhiệm vụ phát triển quỹ đất (Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhà cửa, vật kiến trúc) cho 01 đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 3597/UBND - KTTT ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh và Công văn số 91/SNN-TCBC&TCPCP ngày 14/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.		X		Đang chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu UBND huyện cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai thực hiện
7	Đồng thời tiến hành thu hồi Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND huyện Đắk Glei về việc thu hồi đất ST, HT & TĐC huyện Đắk Glei và Thông báo số 171/TB-UBND ngày 05/09/2019 của UBND huyện Đắk Glei về việc kết luận của UBND huyện về một số nội dung liên quan việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến công tác bồi thường GPMS trên địa bàn huyện; tiến hành giao cho Ban quản lý ĐTXD huyện Đắk Glei thực hiện công tác bồi thường GPMS trên địa bàn huyện và Phòng TNMT huyện chỉ thực hiện chức năng QLNN.		X		Đang chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai thực hiện
8	Đề nghị UBND huyện xem xét tổ chức đấu giá đất với 27/08 thửa mà khách hàng không nộp tiền trúng đấu giá.		X		Đang chỉ đạo Ban QL ĐTXD huyện tham mưu UBND huyện cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai thực hiện
9	Công tác quản lý trật tự xây dựng và quy hoạch. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. rà soát các trường hợp vi phạm mà UBND huyện đã ban hành QĐ xử phạt VPHC nhưng đã quá thời hạn mà đối tượng vi phạm chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý VPHC. Lập hồ sơ xử lý VPHC đối với các trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý theo thẩm quyền.		X		Đang chỉ đạo Phòng KT&HT tham mưu UBND huyện cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai thực hiện
10	Tổ chức kiểm tra, rà soát việc công bố công khai quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo quy định tại toàn bộ các xã, thị trấn và có kế hoạch triển khai thực hiện công bố công khai quy hoạch đầy đủ theo quy định.		X		
11	Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu tại phần kết luận mà Đoàn thanh tra đề nêu.	X			
12	UBND xã Đăk Pêr và UBND xã Đăk Môn có trách nhiệm thu hồi số tiền: 89.073.000 đồng nộp về cho đơn vị		X		
13	Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei có trách nhiệm thu hồi số tiền 1.316.731.000 đồng nộp NSNN		X	Đã thu hồi 136.264.000đ	Còn phải thu hồi 1.180.467.000 đồng
14	Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei báo cáo kết quả thực hiện kết luận và các kiến nghị thanh tra về Thanh tra tỉnh sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra; niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của UBND huyện theo quy định hiện hành		X	Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 05/01/2023 của UBND huyện Đắk Glei;	Chưa có tài liệu gửi kèm theo (Thông báo số 153/TB-UBND ngày 08/11/2022 của UBND huyện về việc niêm yết công khai KLTT)
	Đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng T & chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng NN và PT NT; Trung tâm GDNN-GDTX; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; BQL DA ĐTXD huyện; UBND các xã Đăk Pêr, Đăk Nhoong, Đăk Môn, Đăk Kroong, Xốp, Đăk Choong, Đăk Mán, Đăk Pô, Ngọc Linh				
15	Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục có hiệu quả những thiếu sót tồn tại, để hoàn thành tốt trong công tác quản lý nhà nước về sử dụng nguồn kinh phí được giao; việc quản lý, sử dụng TSC, về đầu tư xây dựng cơ bản.		X		
16	Tăng cường công tác giám sát, công tác nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành chất lượng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.		X		Đang chỉ đạo Phòng TC-KH tham mưu UBND huyện cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai thực hiện
17	Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan về những hạn chế, thiếu sót nêu tại phần kết luận thanh tra.		X	Đã kiểm điểm 05 tập thể, 12 cá nhân. Hình thức xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm	Cao đơn vị đã tổ chức kiểm điểm: Phòng GDDT huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện, phòng NN-PTNT huyện, UBND xã Đăk Choong và UBND xã Đăk Kroong